

Số: 60 /BC-UBND

Krông Pắc, ngày 27 tháng 02 năm 2018

BÁO CÁO

**Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện
tháng 02 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2018**

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 02/2018

Trong tháng, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn; UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo kế hoạch năm 2018; triển khai thực hiện các nhiệm vụ và biện pháp cụ thể, nhất là đảm bảo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

Lãnh đạo UBND huyện đã đi thăm và tặng quà các đơn vị trực tết; các xã, thị trấn; gia đình chính sách... nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; tổ chức chu đáo các chương trình gặp mặt chúc Tết đối với các chức sắc Tôn giáo; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; các doanh nghiệp,...; đồng thời đôn đốc, kiểm tra nhắc nhở các phòng, ban, đơn vị; UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hoạt động trong dịp nghỉ Tết; chỉ đạo, phân công, bố trí lực lượng trực Tết, đảm bảo an toàn mọi mặt để vui xuân, đón Tết.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị triển khai các giải pháp đảm bảo thị trường hàng hóa, ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động văn hóa, thể thao vui chơi trong dịp Tết. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông,... để nhân dân đón Tết vui tươi an toàn.

Sau Tết nguyên đán UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành các phòng, ban, chuyên môn tập trung giải quyết các công việc còn tồn đọng trong tháng 01/2018 và nhiệm vụ quý I/2018; đôn đốc chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức trong khi thi hành công vụ; đảm bảo giải quyết công việc đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Trong tháng 02/2018, UBND huyện đã ban hành 44 Công văn chỉ đạo; 98 Quyết định và 11 Thông báo ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 02/2018

1. Lĩnh vực kinh tế

- Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp:

+ Trồng trọt: Vụ Đông xuân 2017 - 2018 toàn huyện đã gieo trồng được 7.501,1 ha/KH 7.375 ha, đạt 101,7% trong đó: Lúa nước 6.049,7 ha; ngô 566,8 ha; các loại cây khác 844,6 ha. Nhìn chung các loại cây trồng đều sinh trưởng tốt; lượng nước tại các hồ, sông, suối đảm bảo phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân.

+ Chăn nuôi, thú y: Các loại gia súc, gia cầm, thủy sản sinh trưởng và phát triển bình thường, không có dấu hiệu của dịch bệnh.

+ Lâm nghiệp: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng xây dựng phương án và triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô.

+ Công tác thủy lợi: Kiểm tra các hệ thống hồ đập, nạo vét, sửa chữa nhằm tăng dung lượng chứa của các hồ đập, đảm bảo lượng nước tưới cho cây trồng vào mùa khô.

- Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: Các ngành đã tạo điều kiện cho các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn hoạt động ổn định. Giá cả vật liệu xây dựng không có nhiều biến động.

- Thương mại - Dịch vụ: Hoạt động thương mại diễn ra khá sôi động, hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán phong phú, đa dạng về chủng loại, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân. Các loại hình dịch vụ tăng mạnh, đặc biệt là hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết.

- Quản lý đầu tư - Xây dựng cơ bản và Tài nguyên - Môi trường:

+ Tập trung quản lý tốt các công trình chuyên tiếp từ năm 2017 sang năm 2018; bàn giao các công trình đã hoàn thành; kịp thời thanh toán vốn đã bố trí cho các công trình. Tăng cường công tác giám sát của chủ đầu tư đối với các công trình, dự án đang thi công nhằm thực hiện thi công theo hồ sơ thiết kế đã phê duyệt. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công. Đẩy mạnh tiến độ đầu tư các hạng mục công trình khu đô thị Đông Bắc, thị trấn Phước An.

+ Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan Trung tâm thị trấn, các xã được quan tâm thực hiện. Triển khai đảm bảo công tác thu gom rác thải sinh hoạt nơi công cộng, trên các tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn Phước An trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán năm 2018. Quản lý việc xây dựng nhà máy chế biến được liệu Việt tại xã Krông Buk.

+ Tiếp nhận 713 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận, chuyển nhượng, cấp đổi, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đến nay đã xử lý 569 hồ sơ, giao trả cho công dân 450 hồ sơ.

- Thu - chi ngân sách nhà nước: Tổng thu ngân sách được 9.759.561.000 đồng (lũy kế đến 22/02/2018), trong đó: Thu thuế, phí, lệ phí 9.201.778.000 đồng; thu biện pháp tài chính 557.783.000 đồng; thu quản lý qua ngân sách 18.560.000 đồng. Tổng chi ngân sách 121.367.000.000 đồng.

- Thực hiện Chương trình, mục tiêu Quốc gia:

+ Chính sách về dân tộc: Triển khai thực hiện các Chương trình, dự án đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc như Chương trình 135, Chương trình 102, đảm bảo sử dụng nguồn vốn đúng theo quy định. Tổ chức gặp mặt đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, tặng 102 suất quà và

khen thưởng cho 26 người có uy tín có thành tích tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017.

+ Chương trình xây dựng nông thôn mới: Đến nay có 05 xã đạt 19 tiêu chí (gồm các xã: Ea Kly, Hòa Đông, Ea Kênh, Hòa An, Ea Kuăng); không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí; đã chuẩn bị tốt nội dung Lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Ea Kuăng, Ea Kênh và Hòa An.

2. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

- *Giáo dục và Đào tạo*: Tập trung chỉ đạo các trường học thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, công tác giảng dạy; kiểm tra tình hình dạy học trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Xây dựng phương án điều chuyển giáo viên từ trường thừa đến trường thiếu.

- *Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân*: Chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát dịch bệnh và chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh; trong dịp Tết Nguyên đán đã kiểm tra 39 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trong đó có 37 cơ sở đạt tiêu chuẩn; 02 cơ sở vi phạm (xử phạt 6.000.000 đồng). Chỉ đạo các đơn vị liên quan kỷ niệm nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02.

- *Văn hóa - Thể thao và Thông tin truyền thông*: Xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chào đón năm mới xuân Mậu Tuất 2018. Trong dịp Tết Nguyên đán các lễ hội như: Hội hoa xuân, hội chợ xuân, các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc, các hoạt động thể thao sôi nổi như: Bóng đá, bóng chuyền nam nữ, giải Võ thuật Cổ truyền... thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới. Các hoạt động thông tin truyền thông được duy trì, thông tin kịp thời tình hình chính trị, kinh tế; văn hóa – xã hội trên địa bàn huyện đến nhân dân.

- *Các chính sách an sinh xã hội*: Thực hiện tốt các chính sách cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Đã tặng quà Tết Nguyên đán với 5212 suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, với tổng số tiền 1.282.900.000 đồng (trong đó quà của Chủ tịch nước tặng: 1974 suất trị giá 400.600.000 đồng, quà của tỉnh tặng 2499 suất trị giá 792.400.000 đồng, quà của huyện tặng 54 suất trị giá 16.200.000 đồng, quà của UBND 16 xã, thị trấn tặng: 685 suất trị giá 73.700.000 đồng). Cấp tiền quà cho đối tượng 80 tuổi trở lên: 2.927 suất với số tiền 878.100.000 đồng (từ nguồn đảm bảo xã hội huyện). Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: 193 suất, với số tiền 45.700.000 đồng; tặng 50 suất quà cho trẻ em mồ côi với số tiền 15.000.000 đồng; tặng Hội người khuyết tật và trẻ em mồ côi với 58 suất quà, trị giá 11.600.000 đồng. Cấp 78.480kg gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 (trong đó từ nguồn tỉnh 42.000 kg, huyện 36.480 kg).

3. Lĩnh vực nội chính và xây dựng chính quyền

- *Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo*: Đã tiếp 28 lượt công dân/28 vụ; tiếp nhận 35 đơn/32 vụ; đã xử lý 25 đơn/25 vụ.

- *Công tác Thanh tra*: Tiếp nhận và đang xử lý 03 đơn của công dân do cấp trên chuyển đến.

- *Tư pháp*: Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; cải chính hộ tịch cho 7 trường hợp; chứng thực 32 trường hợp.

- *Công tác xây dựng chính quyền*: Kiểm tra hồ sơ công tác chuẩn bị tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017; xây dựng đề án quy hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2018 – 2020 và phương hướng đến năm 2025. Ban hành quyết định nâng lương thâm niên nhà giáo theo đúng quy định.

- *Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội*: Triển khai đồng bộ các giải pháp trên địa bàn nhằm đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống cháy nổ trên địa bàn huyện trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tăng cường tuần tra kiểm soát các trường hợp vi phạm nhằm phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông. Trong tháng xảy ra 05 vụ xâm phạm trật tự xã hội; 09 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế; 08 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tai nạn giao thông xảy ra 02 vụ, làm chết 01 người, bị thương 2 người. Chỉ đạo các ngành tổ chức hoàn thành công tác cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính và bảo vệ thi công công trình Trung tâm giống thủy sản cấp tỉnh tại xã Krông Buk, xã Ea Phê.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong tháng 02 nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện ổn định; các hoạt động kinh doanh, thị trường hàng hóa được đẩy mạnh, việc tiêu thụ hàng hóa nhân dịp Tết Nguyên đán của nhân dân tăng mạnh; các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí diễn ra sôi nổi; đời sống của cán bộ công chức, viên chức và nhân dân được quan tâm chăm lo; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm so với tháng trước.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3/2018

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2018; yêu cầu các phòng, ban, đơn vị chuyên môn; UBND các xã, thị trấn bám sát và triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đã đề ra từ đầu năm, trong đó, tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao; tăng cường đôn đốc, kiểm tra giải quyết các công việc còn tồn đọng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, vừa triển khai, vừa rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trước mắt, lâu dài của từng ngành.

2. Chỉ đạo triển khai đảm bảo cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, chủ động đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng trong mùa khô; kiểm tra các hệ thống hồ đập, nạo vét, sửa chữa nhằm tăng dung lượng chứa của các hồ đập. Phát triển chăn nuôi, gia súc, gia cầm đi đôi với việc phòng, chống các loại dịch bệnh; tránh để dịch bệnh xảy ra trên diện rộng. Triển khai tốt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là phòng chống cháy rừng.

3. Chú trọng phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động thương mại – dịch vụ trên địa bàn huyện; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến hoạt động, đầu tư tại địa bàn huyện.

4. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm để đưa vào sử dụng. Đối với các dự án chậm tiến độ, nhất là các dự án liên quan đến giải tỏa đền bù, yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động tổ chức, tập trung thi công, chi trả đền bù; đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng dự án. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc; đề xuất cụ thể, báo cáo UBND huyện kịp thời tháo gỡ, xử lý. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý các tổ chức, các hộ gia đình xây dựng cơ bản trái pháp trên địa bàn xã, thị trấn năm 2018 theo quy định. Tiến hành rà soát, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các diện tích đất công chưa sử dụng trên địa bàn các xã, thị trấn. Tập trung khắc phục vướng mắc ở một số dự án trên địa bàn.

5. Tập trung đơn đốc thu thuế, phí và lệ phí; tiếp tục triển khai các biện pháp chống thất thu thuế; đánh giá lại công tác triển khai chống thất thu thuế 2017 và đề xuất giải pháp quyết liệt trong chống thất thu thuế năm 2018.

6. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo cân đối theo tiến độ thu ngân sách. Trong quá trình điều hành dự toán ngân sách thuộc cơ quan quản lý phải có biện pháp sắp xếp, tự cân đối nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách được giao để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ (hạn chế tối đa việc bổ sung kinh phí).

Chỉ đạo các ngành liên quan hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt để bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các diện tích đất đã có trong kế hoạch bán đấu giá trong năm 2018. Phân bổ kịp thời nguồn kinh phí xây dựng Nông thôn mới cho 04 xã về đích năm 2018 và các xã còn lại.

7. Xây dựng các kế hoạch, chương trình chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm ngày Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 -10/3/2018); giải phóng Phước An (17/3/1975 - 17/3/2018); đồng thời nắm chắc tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội tại 16 xã, thị trấn.

8. Chỉ đạo chuẩn bị tốt lễ ra quân huấn luyện, giao nhận quân năm 2018.

9. Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh, tuyên truyền trong nhân dân; nâng cao ý thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

10. Chỉ đạo các trường học phối hợp cùng Hội cha mẹ học sinh gia đình và chính quyền địa phương tuyên truyền, nâng cao công tác bảo vệ tai nạn thương tích ở trẻ em, nhất là khi mùa khô, tai nạn do đuối nước xảy ra khi trẻ em tắm ao, hồ. Tăng cường công tác bảo vệ, tổ chức cấm biển báo nguy hiểm, rào chắn tại các khu vực ao hồ, sông, suối nguy hiểm.

Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các trường học thuộc huyện nâng cao chất lượng dạy và học; triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định.

11. Chỉ đạo triển khai các cơ quan chức năng nắm bắt tình hình học sinh xã Ea Hiu bỏ học đi làm tại Bình Định và thành phố Hồ Chí Minh để có biện pháp khắc phục.

12. Triển khai công tác thi tuyển, xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục; thông báo chấm dứt hợp đồng với những người không trúng tuyển; hoàn chỉnh đề án quy hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2018 – 2020 và phương hướng đến năm 2025; xây dựng kế hoạch điều chuyển cán bộ quản lý trường học.

13. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2018; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn 2018.

14. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả hoạt động cải cách hành chính, giải quyết nhanh chóng, kịp thời hồ sơ thủ tục cho tổ chức, công dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Tổ chức sơ kết, đánh giá công tác Quý I/2018; đề ra phương hướng nhiệm vụ Quý II/2018.

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018./.

Nơi nhận: *claud*

- UBND tỉnh;
 - TT Huyện ủy;
 - TT HĐND huyện;
 - Thành viên UBND huyện;
 - Lãnh đạo VP HĐND và UBND huyện;
 - Lưu: VT.
- Đề báo cáo



CHỦ TỊCH

malpa
Y Suôn Byã